

**หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

ตำแหน่ง	ผลงานที่เสนอให้ประเมิน	หมายเหตุ
ระดับชำนาญการพิเศษ		
<p>๑. นายแพทย์ (ทุกสาขา)</p> <p>๒. ทันตแพทย์</p>	<p>๑. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลส่วนบุคคล - สรุปลงงานวิชาการที่ส่งประเมิน ๑๑ หัวข้อ <p>๒. ข้อเสนอแนวคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</p> <p>จำนวน ๑ เรื่อง</p>	
	<p>๓. ผลงานวิชาการ/งานวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน ๑ เรื่อง - ผู้ขอประเมินต้องมีชื่อในการจัดทำผลงานเป็นชื่อแรก - ผู้ขอประเมินต้องมีส่วนในการจัดทำผลงาน ไม่น้อยกว่า ๖๐% กรณีผลงานสัดส่วนน้อยกว่า ๖๐% ให้ส่งผลงานได้อีกไม่เกิน ๒ เรื่อง - กรณีส่งผลงานวิจัยที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ ให้แนบเอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ethics committee) 	<p>ยกเว้น ตำแหน่งนายแพทย์</p> <p>๑. สาขาพยาธิวิทยา สามารถส่งเป็น Case report สัดส่วน ๑๐๐ % ได้</p> <p>๒. สาขาสุนัข-นรีเวชกรรม สาขาอายุรกรรม สาขาจิตเวช สาขาศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้ส่งเฉพาะผลงานวิจัย</p>
	<p>๔. ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งนายแพทย์ ไม่ต้องส่ง Full Paper - ตำแหน่งทันตแพทย์ ต้องส่ง Full Paper 	<p>- คณะกรรมการสามารถขอผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ได้</p>
	<p>๕. การเผยแพร่ผลงาน</p> <p>๕.๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีองค์กรรองรับ โดยต้องมีคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผลงาน ก่อนลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ</p> <p>๕.๒ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับ รพท./ รพศ./ จังหวัดขึ้นไป หรือ</p> <p>๕.๓ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ</p> <p>๕.๔ เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ในรูปแบบดิจิทัล) หรือวารสารออนไลน์</p>	<p>ยกเว้น ตำแหน่งนายแพทย์</p> <p>๑. เฉพาะสาขาสุนัข- นรีเวชกรรม และสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ เท่านั้น</p> <p>๒. เฉพาะสาขาจิตเวช ให้เผยแพร่ในวารสาร หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น</p>

**หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

ตำแหน่งอื่น ๆ (ยกเว้น นายแพทย์/ทันตแพทย์)	ผลงานที่เสนอให้ประเมิน	ระดับ		หมายเหตุ
		ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	
๑. เกสซ์กร ๒. พยาบาลวิชาชีพ ๓. นักฟิสิกส์การแพทย์ ๔. นักรังสีการแพทย์ ๕. นักเทคนิคการแพทย์ ๖. นักกายภาพบำบัด ๗. นักกิจกรรมบำบัด ๘. นักจิตวิทยาคลินิก ๙. นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย ๑๐. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ๑๑. แพทย์แผนไทย ๑๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑๓. นักกายอุปกรณ์ ๑๔. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕. นักโภชนาการ ๑๖. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๗. นักสาธารณสุข ๑๘. นักวิชาการสาธารณสุข ๑๙. นักจิตวิทยา ๒๐. นักสังคมสงเคราะห์ ๒๑. นักวิชาการพัสดุ ๒๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๒๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒๔. นักวิชาการสถิติ ๒๕. นักวิชาการพยาบาล ๒๖. ช่างภาพการแพทย์ ๒๗. บรรณารักษ์ ๒๘. นิติกร ๒๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๐. นักจัดการงานทั่วไป ๓๑. นักทรัพยากรบุคคล ๓๒. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๓๓. นักวิชาการเผยแพร่ ๓๔. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๓๕. นักประชาสัมพันธ์	๑. แบบแสดงรายละเอียดประกอบ การขอประเมินผลงาน - ข้อมูลส่วนบุคคล - สรุปผลงานวิชาการที่ส่งประเมิน ๑๑ หัวข้อ ๒. ข้อเสนอแนวคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน ๑ เรื่อง	✓	✓	-
	๓. ผลงานวิชาการ/งานวิจัย - จำนวน ๑ เรื่อง - ผู้ขอประเมินต้องมีชื่อในการจัดทำผลงานเป็นชื่อแรก - ผู้ขอประเมินต้องมีสัดส่วนในการจัดทำผลงานไม่น้อยกว่า ๖๐% กรณีผลงานสัดส่วนน้อยกว่า ๖๐% ให้ส่งผลงานได้อีกไม่เกิน ๒ เรื่อง - กรณีส่งผลงานวิจัยที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ ให้แนบเอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ethics committee)	✓	✓	-
	๔. ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)	-	✓	ยกเว้น - ระดับชำนาญการ เฉพาะสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) - ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการพยาบาล ไม่ต้องส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ได้
	๕. การเผยแพร่ผลงาน ๕.๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีองค์กรรองรับ โดยต้องมีคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผลงาน ก่อนลงเว็บไซต์ ๕.๒ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับ รพท. / รพศ. / จังหวัดขึ้นไป หรือ ๕.๓ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือ ๕.๔ เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ในรูปแบบดิจิทัล) หรือวารสารออนไลน์	-	✓	ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีส่งผลงาน ๒ – ๓ เรื่อง เรื่องที่เผยแพร่ต้องเป็น เรื่องที่ ๑ ยกเว้นสายงานนิติกร กรณีเป็นเรื่องลับ ไม่ต้องเผยแพร่ หากเรื่องที่ ๒ หรือ ๓ ไม่ใช่เรื่องลับ ให้เผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง